



ประกาศเทศบาลตำบลอนเจดีย์
เรื่อง กำหนดปฏิทินการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาล

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล พ.ศ.๒๕๖๒ ลงวันที่
๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ข้อ ๑๓ (๒) ให้ผู้บังคับบัญชาชี้แจงแนวทางการดำเนินการประเมินตามข้อตกลงและ
กำหนดปฏิทินการประเมิน ให้ทราบโดยทั่วกัน

ดังนั้น เทศบาลตำบลอนเจดีย์ จึงกำหนดปฏิทินการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครู
เทศบาล ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔

(นายสุทธิศักดิ์ ชัยธนทรัพย์)
นายกเทศมนตรีตำบลอนเจดีย์

ปฏิทินการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูเทศบาล
ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

วัน/เดือน/ปี	ขั้นตอน/กิจกรรม	หมายเหตุ
ตุลาคม ๒๕๖๔	ผู้บังคับบัญชาชี้แจงทำความเข้าใจกับพนักงานครูเทศบาลเกี่ยวกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๒ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน	
ตุลาคม ๒๕๖๔	ผู้บังคับบัญชาชี้แจงแนวทางการดำเนินการประเมินตามข้อตกลง	
ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕	ผู้บังคับบัญชาให้คำปรึกษา แนะนำพนักงานครูเทศบาล เพื่อปรับปรุง พัฒนา เสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ให้ผลการปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จ ตามข้อตกลง ก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน	
เมษายน ๒๕๖๕	พนักงานครูเทศบาล ประเมินตนเองตามแบบที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกำหนด โดยประเมินจากเอกสารหลักฐานที่มีอยู่จริง แล้วเสนอต่อผู้บังคับบัญชาพิจารณา และผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานและบันทึกผลการประเมินไว้	
เมษายน ๒๕๖๕	ผู้บังคับบัญชาแจ้งผลการประเมินพร้อมความเห็นให้พนักงานครูเทศบาลทราบเป็นรายบุคคล โดยให้พนักงานครูเทศบาลลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน กรณีที่พนักงานครูเทศบาลไม่ยินยอมลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน ให้พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลอย่างน้อยหนึ่งคนลงลายมือชื่อเป็นพยานว่า ได้มีการแจ้งผลการประเมินดังกล่าวแล้วด้วย	
เมษายน ๒๕๖๕	ผู้อำนวยการกองการศึกษา โดยความเห็นชอบของผู้บังคับบัญชา เหนือขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง จัดส่งผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาลเสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาลก่อนนำเสนอต่อนายกเทศมนตรี	
เมษายน ๒๕๖๕	นายกเทศมนตรีประกาศรายชื่อพนักงานครูเทศบาล ผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อเป็นการยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น	

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม